

# สวัสดิ์ท่านผู้อ่านทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาได้ขึ้นฉบับที่ 8 วารสารฉบับนี้ ประกอบด้วย 8 บทความ เป็นบทความด้านภาษาศาสตร์สังคม และการเรียนการสอนภาษา 4 เรื่อง และบทความด้านญี่ปุ่นศึกษา ด้าน วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ การเมือง 4 เรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ มีความหลากหลาย

ในด้านภาษาศาสตร์สังคม ได้แก่ “การเปิดเผยตนเองในการสนทนาระหว่างผู้ที่เพิ่งรู้จักกัน: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่น” และ “กลวิธีการใช้ภาษาญี่ปุ่นในวัจนกรรมแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย” ในด้านที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษา ได้แก่ เรื่อง “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะการฟังเสียงสูงต่ำภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย” และ “การวิเคราะห์กลยุทธ์การเรียนรู้ตัวอักษรคันจิด้วยวิธีการวัดแบบ SILK” บทความเหล่านี้สะท้อนแนวคิดของการทำวิจัยที่เชื่อมโยงจากภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริง

ในด้านญี่ปุ่นศึกษา ได้แก่ “การศึกษาของญี่ปุ่นในยุคการปฏิรูปการศึกษาสมัยเมจิ ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเด็กเรื่อง “อุงุ่นหนึ่งพวง” และ “เซเบกับน้ำเต้า” เป็นการวิเคราะห์การสอนจริยธรรมในอดีตโดยอ้างอิงภาพสะท้อนอยู่ในงานวรรณกรรม “การเปลี่ยนแปลงสถานะของสตรีชั้นสูงในโอโอะคุในสมัยเอโดะ” สะท้อนบทบาทของสตรีในสังคมญี่ปุ่นในอดีต ในด้านรัฐศาสตร์การเมือง ได้แก่ “รัฐกลาง? กรณีศึกษาการจัดการที่ปักผู้สูงอายุโดยภาคเอกชนในประเทศญี่ปุ่น” และ “ญี่ปุ่นกับขบวนการการค้าที่เป็นธรรม และการเสริมสร้างอธิปไตยทางอาหารของเกษตรกรรายย่อยในประเทศกำลังพัฒนา” เป็นประเด็นที่น่าจับตามองในทศวรรษนี้ บทความเหล่านี้เชิญชวนผู้อ่านให้ได้ร่วมขบคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคที่พยายามจะก้าวสู่ Thailand 4.0 ควรเป็นไปในทิศทางใด การรู้เขา และ รู้เรา สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตนเอง

บทความทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินอย่างเข้มข้นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นกำลังสำคัญของวงการวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา ทางกองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาจะได้รับความสนใจและ ความร่วมมือจากท่านผู้รู้ ผู้สนใจ และได้มีส่วนในการเสริมสร้างความรู้และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในวงกว้างต่อไป

ขอขอบคุณเจนแปนฟาวนด์เซ็นท์ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสารด้วยดีเสมอมา และใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านญี่ปุ่นศึกษาให้แก่สังคมไทย โดยส่งบทความมายังวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาได้ที่ <https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsn>

ทัศนีย์ เมธาพิสิฐู

มิถุนายน 2561